

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5994 - THỨ BA NGÀY 28/12/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH**

## Bế mạc Hội diễn Đoàn hát dân ca 3 miền tại Đà Lạt

Sau 2 ngày diễn ra tại Đà Lạt, đêm 26/12, Hội diễn Đoàn hát dân ca 3 miền do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc. Đến dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các nghệ nhân, nghệ sĩ đại diện các đoàn nghệ thuật quần chúng.

Hội diễn lần này nhận được gần

130 tiết mục dự thi được ghi hình thành băng đĩa qua tài năng trình diễn của hơn 600 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 23 đơn vị tỉnh, thành trong cả nước. Nội dung các tiết mục ngợi ca quê hương, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu đôi lứa, đạo lý truyền thống, ngợi ca con đường phát triển đi lên của đất nước. Qua đó cho thấy, dân ca Việt Nam là kho tàng vô giá, rộng lớn, phong phú, gắn liền với đời sống lao động sản xuất, có sức sống lâu bền, thâm sâu trong đời sống tinh thần của Nhân dân...

XEM TIẾP TRANG 2



Trao bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã tổ chức thành công hội diễn.

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Gia đình là hạt nhân của xã hội”

BÀI VIẾT “PHẢI THẬT SỰ BẢO ĐẢM QUYỀN LỢI CỦA PHỤ NỮ” HỒ CHÍ MINH VIẾT, ĐĂNG TRÊN BÁO NHÂN DÂN, SỐ 3199, NGÀY 28/12/1962

### Bí thư Chi bộ người K’Ho gương mẫu làm theo lời Bác

Với những cống hiến, đóng góp của mình, thời gian qua, ông K’Boer - Bí thư Chi bộ thôn B’Dơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

TRANG 2



SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI LÂM ĐỒNG:  
**Tinh và hiệu quả**

**Kỳ: Thí điểm thành công tại 3 huyện phía Nam**

Khu Trung tâm hành chính huyện - một góc đô thị thị trấn Cát Tiên nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

TRANG 4

## ĐÀ LẠT: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số



“Thành phố Đà Lạt có 19 dân tộc thiểu số cư trú đan xen ở các phường, xã; trong đó đông nhất là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên với 814 hộ, 3.827 người. Thông qua việc thực hiện các chính sách đối với người dân tộc thiểu số, đến nay thành phố không còn hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số chỉ còn 3 hộ với 19 nhân khẩu.

TRANG 6

## TÂN HÀ: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục

TRANG 5



### ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Kết nối Zalo, bảo đảm an ninh trật tự

TRANG 6

### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Khai thác cát, đá trái phép dọc sông Đạ Dâng

TRANG 7

## Bế mạc Hội diễn...

TIẾP TRANG 1

... Từ 6 năm qua, Hội diễn Dân hát dân ca 3 miền được tổ chức 3 năm 1 lần nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Qua 3 lần hội diễn, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân quần chúng đã say mê, say sưa và từng bước làm sống dậy nhiều làn điệu dân ca, dân vũ có nguy cơ bị thất truyền.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Công Trung - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã nêu rõ: Trong khó khăn dịch bệnh, hội diễn qua hình thức băng đĩa hình là một cách thích ứng linh hoạt, cũng là minh chứng cho những nỗ lực tốt bậc và quyết tâm cháy bỏng nhằm lưu giữ hồn cốt dân tộc. Mỗi một tiết mục được trình diễn dù bằng hình thức nào, sự thành công đến đâu, sức lay động trái tim người nghe ra sao thì dường như cả người biểu diễn và người thưởng thức đều có chung cảm nhận: Chúng ta đang đắm chìm trong một không gian đầy ấp vẻ đẹp của nghệ thuật hát, múa, phong phú và đa dạng, chan hòa tình nồng ấm của người nông dân Việt Nam, thủy chung son sắt, đậm âm tình người, thấu đậm triết lý ẩn chứa nhớ kẻ trông cây. Trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ cổ truyền không chỉ thể hiện trách nhiệm công dân của người nghệ sĩ mà chứa đựng sâu thẳm trong đó tiếng nói trái tim, tình yêu quê hương trong thời đại mới. Cho dù cuộc sống thay đổi từng ngày từng giờ, nhưng đến đâu ta cũng bắt gặp diện mạo trù phú của làng quê với bao tình cảm thân thương gần gũi".

10 tiết mục xuất sắc của 9 đơn vị được chọn công diễn tại lễ bế mạc là những làn điệu dân ca đặc sắc đại diện cho các vùng miền, từng lời ca tiếng đàn thấm đượm nghĩa tình, mang đậm tâm hồn Việt, cốt cách Việt, khơi dậy xúc cảm, niềm tự hào cho người xem.

Ban tổ chức đã trao 9 Huy chương Vàng cho chương trình tham dự hội diễn của 9 đơn vị tỉnh, thành gồm: An Giang, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định và 14 Huy chương Bạc cho chương trình tham dự liên hoan của các tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Phú Thọ, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Nghệ An, Kon Tum, Bến Tre, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Hải Phòng. Đồng thời, trao huy chương cho 69 tiết mục xuất sắc; trong đó, có 23 Huy chương Vàng, 46 Huy chương Bạc.

**QUỲNH UYẾN**

# Bí thư chi bộ người K'Ho gương mẫu làm theo lời Bác

Với những cống hiến, đóng góp của mình, thời gian qua, ông K'Boer - Bí thư Chi bộ thôn B'Dor, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

Là người con của đồng bào dân tộc K'Ho, ông K'Boer (sinh năm 1981) luôn tích cực và tiên phong trong các phong trào tại địa phương. Năm 2009, ông K'Boer vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Đến năm 2015, ông được tin nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ thôn. Từ đó, ông càng nâng cao ý thức trong việc học tập và làm theo lời Bác, thể hiện bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp. Trên cương vị người đứng đầu Chi bộ thôn, ông K'Boer luôn quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh, đảng viên tiên phong, gương mẫu trước mọi hoạt động. Trước mỗi buổi họp chi bộ, ông cùng với chi ủy chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt, chú trọng nâng cao chất lượng cuộc họp, mọi công việc đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận dân chủ để đi đến thống nhất, tạo sự đồng thuận cao. Trong sinh hoạt chi bộ, ông khuyến khích đảng viên mạnh dạn đóng góp ý kiến, từ đó có nhiều ý kiến hay, tâm huyết, góp phần xây dựng chi bộ ngày một vững mạnh. Nhiều năm liền chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm kỷ luật.

Ngoài ra, ông K'Boer luôn sát sao, gần gũi với người dân địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ chuyển đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, ông cùng với Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và đoàn thể thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

B'Dor là một thôn đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, một số hộ vẫn tồn tại. Chính vì vậy, Bí thư chi bộ thôn B'Dor - ông K'Boer đã không ngừng tìm tòi học hỏi, nghiên cứu và vận động Nhân dân các dân tộc trong thôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích; xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Đặc



Ông K'Boer - Bí thư Chi bộ thôn B'Dor (bìa trái) tham gia lễ trao nhà nhân ái cho hộ nghèo tại địa phương.

biệt, Bí thư chi bộ thôn B'Dor cũng đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tính từ năm 2016 tới nay, ông K'Boer đã phối hợp vận động Nhân dân hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng được hơn 4 km đường liên thôn và hơn 3 km đường nội đồng. Thời gian qua, ông K'Boer cũng đã vận động bà con nhân dân trong thôn xây dựng và thực hiện nghiêm quy ước, hương ước của thôn với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với thực tế tại địa phương.

Bí thư chi bộ K'Boer cho biết, thôn B'Dor hiện nay có 491 hộ dân với 2.013 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, người dân trong thôn đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà con cũng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, áp dụng nhiều giống cây trồng mới hiệu quả cao để nâng cao thu nhập và đã chung tay thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2021, thôn B'Dor được công nhận là Khu dân cư tiêu biểu của xã Lộc An. Hiện nay, trong thôn xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm hiệu quả của các tập thể và cá nhân. Trong đó, tiêu biểu như: mô hình "Nuôi dạy con tốt", "Tuyên đường không rác" của Chi hội Phụ nữ thôn; mô hình đội công chiêng của thôn nhằm duy trì và bảo tồn giá trị văn hóa của người K'Ho gốc Tây Nguyên; mô hình Đôi công giúp nhau làm kinh tế giỏi... "Với chức trách nhiệm vụ

của mình, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, luôn học tập và làm theo lời Bác để công hiến, đóng góp cho sự phát triển của địa phương", ông K'Boer chia sẻ thêm.

Đồng chí Võ Hữu Hy - Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, huyện Bảo Lâm cho biết, ông K'Boer là một bí thư chi bộ tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với cương vị Bí thư chi bộ, bản thân ông luôn nỗ lực cố gắng là trung tâm đoàn kết, gương mẫu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông K'Boer cũng đã chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác và phối hợp với các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác quản lý, xây dựng thôn, buôn văn hóa.

Với những kết quả đạt được, ông K'Boer đã được Ban Chi đạo Tây Nguyên tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng" năm 2016; năm 2018 được UBND huyện Bảo Lâm tặng Giấy khen Đạt thành tích "Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt"; năm 2020 được UBND xã Lộc An tặng Giấy khen "Gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020". Đặc biệt, mới đây, ông K'Boer đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

**DUY DANH**

## Học sinh chuyển từ học trực tuyến sang học trực tiếp

Ngày 27/12, thực hiện các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, học sinh mầm non chưa được đến trường, học sinh các khối lớp tiểu học, THCS các trường học trên địa bàn toàn tỉnh và sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đang học trực tuyến chuyển sang học trực tiếp.

Khảo sát triển khai tại một số trường, cán bộ y tế và thầy, cô giáo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như tổng vệ sinh trường học trước khi đón học sinh; bố trí phòng học dự phòng để theo dõi trường hợp học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi ngờ F0, F1.

Đồng thời, giáo viên test nhanh COVID-19; học sinh, sinh viên trước khi vào trường rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang suốt quá trình học tập...

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình năm học trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, các trường đều chủ động điều chỉnh kế hoạch, phương án các hoạt động đối với trẻ, điều chỉnh kế hoạch giáo dục học sinh. Đón học sinh về nhà sau buổi học, một số phụ huynh có tâm trạng khá lo lắng về ảnh hưởng của dịch COVID-19. Còn tại một số

trường, sau khi phát hiện có giáo viên, học sinh F0 đã quyết định đóng cửa trường và chuyển qua hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hoặc để trẻ tạm thời ở nhà.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trần Đức Lợi cho biết, tính đến chiều 16/12/2021, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, việc tổ chức dạy trực tuyến như sau: Cấp tiểu học có 74/232 trường, chiếm tỷ lệ 31,9%; cấp THCS có 82/157 trường, chiếm tỷ lệ 52,22%, trong đó có 3 trường dạy trực tiếp kết hợp trực tuyến, chiếm 1,91%. Riêng bậc học mầm non không tổ chức dạy học trực tuyến.

**M.ĐẠO**



Học sinh tiểu học Đà Lạt ngày đầu tiên của năm học 2021 - 2022 học trực tiếp.

# Công ty Nhôm Lâm Đồng vượt khó giữa đại dịch COVID-19 sản xuất an toàn, hiệu quả

## Vượt khó hoàn thành vượt chỉ tiêu

Công ty Nhôm Lâm Đồng có hơn 1.300 cán bộ, công nhân viên làm việc tại 11 đơn vị, phân xưởng sản xuất. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo đó, ngay từ khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, lan rộng tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam từ giữa tháng 5/2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã tăng cường quản lý chặt chẽ người ra vào Công ty như khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; đồng thời, cấp phát đồ bảo hộ, trang thiết bị y tế đảm bảo đề cán bộ, nhân viên và người lao động thích ứng với dịch bệnh để sản xuất an toàn. Cùng với đó, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã áp dụng biện pháp giao nhận ca trực tuyến; tổ chức tập huấn, diễn tập xây dựng phương án ứng phó dịch bệnh, các tình huống xử lý trường hợp có ca mắc COVID-19 trong đơn vị; tăng cường làm việc trực tuyến đối với bộ phận văn phòng; phối hợp để tiêm phòng COVID-19 đầy đủ, nhanh chóng cho 100% cán bộ, nhân viên và người lao động làm việc trong đơn vị. Bên cạnh

Những tác động mà đại dịch COVID-19 gây ra khiến hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã từng bước kiến thiết tổ chức sản xuất với những quy định chặt chẽ đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.



Lãnh đạo Công ty Nhôm Lâm Đồng thăm, tặng quà các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bảo Lâm.

đó, Công ty thành lập các khu lưu trú tạm thời trong nhà máy cho lực lượng vận chuyển vật tư, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên đi đến từ các địa phương ngoài tỉnh Lâm Đồng; thường xuyên phun khử khuẩn các bến bãi, vị trí tập kết, vận chuyển hàng hóa đến Công ty.

Nhờ vậy, suốt thời gian qua, trong Công ty không xuất hiện trường hợp nào mắc COVID-19; hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn thông suốt, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả.

Cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Nhôm

Lâm Đồng còn chủ động đề ra nhiều giải pháp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường quản trị, khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin và quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh hiệu quả”. Ngoài ra, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và liên thông các phần mềm quản trị giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các khâu luôn thông suốt. Nhờ vậy, trong năm 2021, tổng sản lượng sản xuất nhôm quy đổi là 726.500 tấn, đạt 111,8% kế hoạch và bằng 102,7% năm 2020; sản lượng nhôm tiêu thụ trong năm là 655.000 tấn, đạt 107,4% kế hoạch và bằng 98,4% năm 2020. Từ đó đưa tổng doanh thu năm 2021 của đơn vị đạt hơn 2.710 tỷ đồng, bằng 106,5% kế hoạch đề ra từ đầu năm; mang lại nguồn lợi nhuận từ hoạt

động sản xuất, kinh doanh trong năm là 95 tỷ đồng, đạt 341,7% kế hoạch, bằng 112,3% thực hiện năm 2020. Cùng với đó, trong năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã nộp ngân sách Nhà nước số tiền hơn 305 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn môi trường luôn được Công ty quan tâm triển khai nhiều biện pháp hiệu quả. Qua đó, trong năm không để xảy ra sự cố về môi trường, cây xanh được trồng bổ sung và duy trì chăm sóc tươi tốt, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và thân thiện tại các bộ phận, phân xưởng sản xuất.

## Chăm lo đời sống cho người lao động

Nhờ chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã tạo ra môi trường làm việc an toàn để người lao động yên tâm công hiến cho đơn vị. Đặc biệt, với việc sản xuất, kinh doanh thông suốt đã tạo công ăn, việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Theo thống kê, thu nhập bình quân năm 2021 của cán bộ, nhân viên, người lao động tại Công ty Nhôm Lâm Đồng đạt 16,9 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,5% so với thu nhập năm 2020...

XEM TIẾP TRANG 8

## Hiệu quả từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu ở Bảo Lâm

Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, nhưng Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bảo Lâm vẫn triển khai, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu.

### Tổ chức Hội vững mạnh

Hội CCB huyện Bảo Lâm hiện có 3.040 hội viên, gồm 14 Hội cơ sở tại các xã, thị trấn và 1 Hội cơ sở tại đơn vị Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm. Năm 2021, Hội bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện Bảo Lâm để tổ chức thực hiện phong trào thi đua CCB gương mẫu. Phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh cần cù, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của mỗi cán bộ, hội viên trong thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trước hết, phong trào của Hội CCB huyện Bảo Lâm hướng vào công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm thường xuyên chăm lo bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, hội viên, cũng như tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng, Nghị quyết Tỉnh ủy, Nghị quyết Huyện ủy, Nghị quyết Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Hội CCB tỉnh Lâm Đồng... Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời

chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. “Năm 2021, chúng tôi phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Lâm mở 3 lớp nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Hội, Tỉnh hội cho 250 lượt cán bộ. Ngoài ra, chúng tôi còn phối hợp với Huyện đoàn, Ban Chi huy Quân sự huyện Bảo Lâm vận động, tập hợp 1.193 cựu quân nhân vào sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc các đơn vị cũ như Khu VI, Khu X, 719, 720, 840, 28/3, 745, 740... Chúng tôi cũng đã kết nạp 95 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 3.040 hội viên”, ông Trần Ngọc Biên, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm, cho biết.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được Hội CCB huyện Bảo Lâm thường xuyên quan tâm để củng cố sức mạnh của tổ chức Hội. Trong năm 2021, Hội CCB huyện Bảo Lâm tiến hành 7 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các Hội cơ sở và kiểm tra 14 Hội cơ sở về công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác, 56 hộ vay vốn. Qua kiểm tra, các Hội cơ sở đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động phong trào, chấp hành nghiêm điều lệ Hội, không có cán bộ, hội viên vi phạm kỷ luật, việc quản lý các nguồn vốn vay



CCB tham gia xây nhà nghĩa tình đồng đội.

ủy thác cũng được thực hiện tốt, hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả. Năm 2021, qua bình xét, Chi bộ Hội CCB huyện Bảo Lâm đạt trong sạch vững mạnh.

### Hỗ trợ đồng đội phát triển kinh tế

Theo Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Bảo Lâm Trần Ngọc Biên, để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Bảo Lâm đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện vay vốn giúp hội viên. Tính đến nay, tổng dư nợ mà Hội tín chấp hơn 78,3 tỷ đồng cho 1.761 hội viên vay vốn để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra, Hội CCB huyện Bảo Lâm còn xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên với số tiền trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này,

Hội hỗ trợ nhiều gia đình hội viên nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hội CCB huyện Bảo Lâm cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 2 về phát triển kinh tế tập thể của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể, năm 2021, Hội CCB xã Lộc Phú và Hội CCB thị trấn Lộc Thắng thành lập mới 2 Tổ Tiết kiệm - Vay vốn. Cùng với 2 Tổ tiết kiệm - Vay vốn này, các hợp tác xã và tổ hợp tác do CCB làm chủ như Hợp tác xã An Lộc (xã Lộc Đức), Hợp tác xã Nông sản sạch (xã Lộc An)... làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trên 3 tỷ đồng/năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động, với thu nhập ổn định 6 triệu đồng/tháng. Các hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội thường xuyên quan tâm. Trong năm 2021, các cấp Hội tặng hơn 300 phần quà

giúp hội viên khó khăn, con em hội viên nghèo, Mẹ Việt Nam anh hùng, với trị giá 135 triệu đồng. Thêm nữa, Hội CCB huyện Bảo Lâm đã giải quyết cho 3 hội viên thuộc hộ cận nghèo vay 90 triệu đồng để phát triển kinh tế và vận động tài trợ 80 triệu đồng giúp hội viên K'Đệp (xã Lộc Lâm) làm nhà tình nghĩa, 50 triệu đồng giúp hội viên Trần Thị Mến (xã Lộc Nam) làm nhà nghĩa tình đồng đội, giúp hội viên Trần Văn Quế và hội viên Phạm Thị Tập sửa chữa 2 căn nhà, trị giá 20 triệu đồng... Từ những nỗ lực trên, tỷ lệ hộ CCB nghèo chỉ còn 0,13%, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu 63,66%.

Các cấp Hội còn tích cực đóng góp ngày công, hiến đất trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tham gia các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường lành mạnh trong các khu dân cư, chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19, cũng như tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Có thể nói, kết quả thực hiện phong trào thi đua của Hội CCB huyện Bảo Lâm trong năm 2021 đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả”. Qua đó, cũng cho thấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn được phát huy.

TRINH CHU

## SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TẠI LÂM ĐỒNG: **Tinh và hiệu quả**

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại các địa phương trong tỉnh góp phần tinh gọn hệ thống đơn vị hành chính theo đúng chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Từ đó, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giảm số lượng cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị. Qua đó, giảm chi ngân sách nhà nước, tạo điều kiện tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và tăng nguồn lực đầu tư để phát triển đất nước.



Đại diện Đoàn giám sát Đại biểu Quốc hội tham gia góp ý về giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại 3 huyện phía Nam của tỉnh.

### Kỳ I: **Thí điểm thành công tại 3 huyện phía Nam**

**Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (Đoàn ĐBQH) vừa triển khai thực hiện giám sát trên địa bàn tỉnh và một số huyện nhằm xem xét, đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Theo đó, Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với UBND 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên về nội dung quan trọng nêu trên.**

**Đ**ạ Huoai là huyện miền núi, có diện tích tự nhiên là 495,5591 km<sup>2</sup>, dân số là 33.998 người. Trước khi sáp nhập, toàn huyện có 2 thị trấn và 8 xã. Sau khi sáp nhập xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 2 thị trấn và 7 xã.

Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Lưu Tiến Chinh cho rằng: Việc tiến hành về cơ bản là thuận lợi, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương với quyết tâm cao; khẩn trương vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đạt sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai, quá trình sắp xếp, tinh gọn còn gặp một số khó khăn như: Công tác sắp xếp đơn vị hành chính liên quan đến quyền lợi của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nên không thể tránh khỏi tâm tư, suy nghĩ; nhất là xây dựng chế độ, chính sách đồng bộ cho đối tượng đối dư khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ ngành Trung ương ban hành quy định, hướng dẫn có nội dung còn chưa kịp thời (như xây dựng Đề án sáp nhập; quy trình, mẫu biểu; lập kinh phí thực hiện; chế độ, chính sách đối dư,...); trong khi đó yêu cầu về tiến độ thực hiện tập trung chủ yếu trong năm 2019 nên không tránh khỏi có lúc lúng túng, chậm tiến độ tại một số khâu công việc...

Kết quả nổi bật, sau khi thực hiện sắp xếp xã Đạ M'ri vào thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai đã giảm được 1 đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời tương ứng giảm 1 tổ chức Đảng, 2 tổ chức chính quyền, 5 tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; giảm 2 đơn vị sự nghiệp giáo dục và 1 Trạm y tế cấp xã đảm bảo đúng Đề án đề ra.

Cũng qua thực hiện sáp nhập, huyện Đạ Huoai giảm 20 biên chế cán bộ, công chức cấp xã (tương ứng 9,9%), giảm 2 đơn vị sự nghiệp (tương ứng 5,9% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015) và 9 người làm việc (tương ứng 1,19% số lượng người làm việc năm 2015). Tính chung đến năm 2021, huyện Đạ Huoai đã giảm được 4/34 số lượng đơn vị sự nghiệp công lập (tương ứng 11,76%), 10% số lượng người làm việc đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy giai đoạn 2015-2021.

Tại huyện Đạ Tẻh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Đinh Viết Bảo cho rằng: UBND huyện tiến hành rà soát số liệu, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, qua rà soát có 2 đơn vị hành chính cấp xã không đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định gồm xã Hương Lâm và xã Hà Đông. Về cơ bản huyện cũng có thuận lợi: Xã Hương Lâm và xã Đạ Lây dân số chủ yếu là người dân Thừa Thiên Huế đến lập nghiệp theo kế hoạch di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới của nhà nước từ năm 1977 đến năm 1986. Người dân hai xã Hà Đông và xã Mỹ Đức có nguồn gốc từ tỉnh Hà Tây cũ đến xây dựng kinh tế mới, các xã sáp nhập đều có nguồn gốc, đặc điểm về văn hoá chung. Do vậy, việc sáp nhập các đơn vị hành chính trên cơ bản thuận lợi. Đến nay đã sáp nhập giảm được

2 đơn vị hành chính, giúp tinh gọn bộ máy hành chính cấp xã. Việc tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân tiến hành thuận lợi, đạt kết quả đồng thuận cao.

Tuy nhiên, giống như Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh khi thực hiện sáp nhập cũng gặp một số khó khăn, hạn chế như: Sau khi sáp nhập các xã có sự thay đổi về địa chỉ, đơn vị hành chính cấp xã, thôn... ảnh hưởng đến đời sống của người dân (như các loại giấy tờ, chế độ chính sách, CMND, hộ khẩu, sổ đỏ, BHXH...). Sau khi sáp nhập, diện tích các xã lớn hơn, dân cư đông dẫn đến việc quản lý xã mới phức tạp hơn. Khi sáp nhập, một số cán bộ, công chức đối dư dẫn đến khó khăn trong việc bố trí, điều chuyển công tác khác.

Huyện Đạ Tẻh sau khi sáp nhập đối dư 14 cán bộ, 17 công chức và 6 người hoạt động không chuyên trách. Đến thời điểm giữa tháng 12/2021 huyện đã báo cáo đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH là đã bố trí, giải quyết chế độ, chính sách cho 28/31 cán bộ, công chức đối dư và 6 người hoạt động không chuyên trách theo quy định.

Kết quả, sau khi sáp nhập đã giảm chi ngân sách nhà nước do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính: Giảm chi tiền lương, phụ cấp là 6 tỷ 856 triệu đồng, giảm chi hoạt động là 724 triệu đồng. Tổng số giảm chi ngân sách nhà nước là 7 tỷ 580 triệu đồng.

Tại huyện Cát Tiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Cao Trí cho biết: Tổng số cán bộ, công chức của 4 xã trước khi sắp xếp là 79 người; thực hiện sắp xếp, bố trí 42 cán bộ, công chức theo quy định (xã Nam Ninh 21 người, xã Quảng Ngãi 21 người); số cán bộ, công chức đối dư sau sắp xếp là 37 người (xã Nam Ninh 18 người, xã Quảng Ngãi 19 người). Kết quả sắp xếp cán bộ, công chức như sau: Đối với xã Quảng Ngãi đã thực hiện giải quyết đối dư đối với 18/19 người, dư 1 người. Đối với xã Nam Ninh đã thực hiện giải quyết đối dư đối với 14/18 người, dư 4 người.

Việc giải quyết đối với 5 cán bộ, công chức đối dư của xã Quảng Ngãi và Nam Ninh đã thực hiện giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-

CP 3 người; điều chuyển công tác về huyện 1 người; điều chuyển sang xã khác 1 người.

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã lúc đầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của một bộ phận cán bộ, công chức; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức đối dư còn gặp khó khăn do số lượng cán bộ, công chức đối dư nhiều, cần thời gian để sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với số cán bộ này. Khoảng cách địa lý từ nhiều hộ gia đình đến trung tâm thôn và trung tâm của xã xa, dẫn đến khó khăn trong việc tổ chức họp, tuyên truyền vận động, sinh hoạt cộng đồng, đi lại thực hiện thủ tục hành chính của người dân...

Tuy nhiên, kết quả lớn hơn đó là việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn lực ngân sách, giảm số lượng cơ quan, đơn vị, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tổng số giảm chi ngân sách nhà nước năm 2020 hơn 17 tỷ 364 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Đoàn giám sát cho rằng: Nhìn chung cả 3 địa phương đều thực hiện nghiêm túc, chủ động trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các địa phương cũng làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân; công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức; bảo đảm tiến độ chung của tỉnh và Trung ương đề ra. Ngoài ra, đề nghị chính quyền địa phương cần lưu ý tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức của bộ máy khi tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công việc, đề cán bộ, công chức của bộ máy sau sáp nhập luôn được đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đoàn Giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 theo đúng tinh thần các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đã đề ra.

(CÒN NỮA)  
**NGUYỄN THU**

### **“Thư viện thân thiện” góp phần hình thành, phát triển văn hóa đọc cho học sinh tiểu học**

Đây là đánh giá tại tổng kết Dự án Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Room to Read (đơn vị hỗ trợ) tổ chức. Chu kỳ mỗi thư viện triển khai trong 3 năm 8 tháng, kinh phí hỗ trợ ước tính 100 triệu đồng/thư viện, phân bổ từ 2016 đến 2020. Kinh phí

nhằm cung cấp vật phẩm, sách, trang thiết bị, tập huấn, giám sát hỗ trợ... Tính đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 34 trường tiểu học thuộc 6 huyện triển khai; trong đó, năm 2017 có 10 trường tại Bảo Lâm và Lâm Hà, năm 2018 có 24 trường tại Cát Tiên, Di Linh, Đạ Huoai và Đạ Tẻh.

Các đại biểu có chung nhận định: Tất cả các trường đã tổ chức lễ khai trương thư viện,

ngày đọc sách, thu hút hàng ngàn lượt học sinh và phụ huynh tham gia; lượng bạn đọc tại thư viện và lượng mượn trả sách về nhà của học sinh luôn duy trì và phát triển; ý thức học tập, giữ gìn, bảo quản sách của học sinh được phát huy. Các trường đều xây dựng lịch tiết đọc thư viện, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các tiết đọc thư viện theo quy định (4 tiết/tháng/lớp). Học sinh hứng thú hơn trong

quá trình học tập, đem lại hiệu quả việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng môn tiếng Việt. Từ mô hình này, nhiều trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã học tập, nhân rộng một phần hoặc toàn phần mô hình. Đến nay, toàn tỉnh đã thiết lập thêm được 104/224 thư viện thân thiện tại 12/12 huyện/thành phố...

**M.ĐẠO**

# Phối hợp hiệu quả chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

**Chương trình phối hợp chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho bà mẹ, trẻ em giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Sở Y tế đã góp phần nâng cao sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em trong tình hình mới.**

Nhiều năm nay, Hội LHPN huyện Lạc Dương duy trì hiệu quả các Câu lạc bộ Nuôi dạy con tốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với hơn 80% hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, các Câu lạc bộ Nuôi dạy con tốt đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như thay đổi hành vi trong việc chăm sóc, nuôi dạy con của chị em. Chị Trần Thị Thuỳ - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạc Dương cho hay: “Đề thực hiện nhiệm vụ CSSK bà mẹ và trẻ em, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành có liên quan thường xuyên phát động chị em thực hiện tốt việc CSSK sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn chị em cách nuôi dạy con theo khoa học, cách tổ chức cuộc sống gia đình. Việc CSSK bà mẹ, trẻ em thực hiện kết hợp với nhiều hoạt động như



Trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng được quan tâm, chăm sóc.

quan tâm đến chế độ ăn uống, nhà ở của gia đình, rèn luyện thân thể, chế độ vui chơi giải trí, môi trường cuộc sống trong gia đình và xã hội, môi trường thiên nhiên, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và khả năng chăm sóc của tổ chức y tế...”

Theo chị Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, thực hiện chương trình phối hợp CSSK cho bà mẹ, trẻ em nói riêng, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên

truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, CSSK sinh sản và kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ, triển khai chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh, chương trình tiêm chủng mở rộng...

Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động truyền thông về kế hoạch hóa gia đình tại các địa bàn có mức sinh cao, địa bàn có đối tượng khó tiếp cận. Phối hợp tổ chức các buổi nói

chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh, tổ chức tầm soát trước sinh cho phụ nữ có thai và tầm soát trẻ sơ sinh nhằm phát hiện một số bệnh tật bẩm sinh phổ biến, thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện sức khỏe sinh sản của bà mẹ. Thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho phụ nữ về chế độ dinh dưỡng hợp lý, hướng dẫn cho bà mẹ về nuôi con bằng sữa mẹ, các bà mẹ có con từ 6 - 36 tháng tuổi đi tiêm phòng vắc-xin đúng thời gian quy định... Hội LHPN các cấp phối hợp với ngành Y tế tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội về kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; cấp phát tờ rơi với các số nội dung như hướng dẫn lựa chọn một số thực phẩm thông thường, bảo quản thực phẩm, những điều cần biết về phụ gia thực phẩm, 10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn nhằm đảm bảo an toàn chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em... Tăng cường kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn bán trú tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh phối hợp với ngành Y tế xây dựng và duy

trì 77 mô hình cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ thơ, nuôi dạy con tốt; 11 mô hình về an toàn thực phẩm; 7 mô hình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, các chỉ số về chăm sóc bà mẹ và trẻ em đạt một số kết quả. Đối với trẻ em đã giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi từ 11,9% (năm 2019) xuống còn 11,76% (năm 2020); tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi từ 19,5% (năm 2019) xuống còn 19,4% (năm 2020); tỷ lệ trẻ từ 0-6 tháng được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đạt 23,54% (lộ trình đến năm 2025 đạt và vượt mức 25%); tỷ lệ trẻ dưới 2 tuổi được ăn bổ sung hợp lý đạt 66,17% (lộ trình đến năm 2025 đạt và vượt mức 70%); tỷ lệ trẻ 0-24 tháng tuổi bú mẹ đến 24 tháng đạt 47,65% (lộ trình đến năm 2025 đạt và vượt mức 50%); tỷ lệ trẻ được bú mẹ trong một giờ đầu sau sinh đạt 78,6% (lộ trình đến năm 2025 đạt và vượt mức 80%). Đối với bà mẹ, tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai đạt 98,7%; tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai từ 3 lần trở lên trong thai kỳ đạt 98,6%; tỷ lệ phụ nữ đẻ được nhân viên y tế qua đào tạo đỡ đạt 99,9%; tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh (42 ngày) đạt 87,8%; tỷ lệ trẻ đẻ dưới 2.500gr chỉ 3,55%.

VIỆT HÙNG

## Tân Hà: Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục

Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí nền tảng, then chốt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, chính quyền các cấp và ngành giáo dục địa phương cũng đã tập trung đồng bộ nhiều giải pháp để có bước phát triển mạnh mẽ.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, hơn 10 năm qua, Tân Hà luôn là địa phương đi đầu trong việc thực hiện xây dựng NTM với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của Nhân dân. Nói tiếp thành công từ việc được công nhận NTM nâng cao năm 2020, năm 2021, địa phương tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có nhiều cơ sở quan trọng để địa phương lựa chọn tiêu chí giáo dục, trong đó đặc biệt là việc chất lượng giáo dục không ngừng được cải thiện và luôn được đánh giá cao, thường xuyên dẫn đầu khu vực.

Cụ thể, địa bàn xã Tân Hà có 4 trường học: 1 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở, hiện 4/4 trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về cơ sở vật chất (tỷ lệ đạt 100%). Năm học 2021 - 2022, tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 206/206 trẻ, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 277/277 học sinh, đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học đạt 202/205 học sinh, đạt 98,5%. Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình

Cùng với lộ trình về đích huyện nông thôn mới năm 2021 của huyện Lâm Hà thì xã Tân Hà đã hoàn thiện hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 với tiêu chí giáo dục.



Cô và trò Trường Tiểu học Tân Hà II nỗ lực vượt khó khăn để nâng cao chất lượng dạy và học.

giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 723/737, đạt 98,1%.

Có mặt tại Trường Tiểu học Tân Hà II những ngày cuối năm, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học, tuy nhiên, nhà trường cũng đã cố gắng huy động cán bộ, giáo viên nâng cao chất lượng, các hoạt động giáo dục trong học sinh được tổ chức trong điều kiện an toàn, chất lượng, bền vững.

Cô Nguyễn Thị Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Tiểu học Tân Hà 2 được thành lập năm 1998. Năm 2007, trường được

công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I, thuộc nhóm các trường đạt chuẩn sớm nhất của Lâm Hà. Chất lượng đội ngũ không ngừng nâng cao chất lượng, hằng năm đều có giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhận cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều năm là tập thể lao động xuất sắc. Với sự quan tâm của các cấp, hiện nay, nhà trường đang hoàn thiện khu hiệu bộ và phòng chức năng để lập hồ sơ đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

“Với sự quan tâm, đầu tư từ các cấp, các ngành, phải khẳng định rằng chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, phụ huynh hết sức

quan tâm đến việc học hành của con em. Chính điều này là động lực để nhà trường nâng cao chất lượng quản lý tốt, giáo viên phải dạy tốt để đáp lại niềm tin cho phụ huynh. Chúng tôi luôn biết ơn phụ huynh đã ủng hộ và đồng hành cùng nhà trường trong mọi hoạt động. Bên cạnh đó là đóng góp kinh phí xã hội hóa để thực hiện các công trình phụ trong trường như bể bơi lưu động, hệ thống nước năng lượng mặt trời, công trình vui chơi, thường xuyên tham gia cùng nhà trường tôn tạo cảnh quan...”, cô Hạnh cho biết thêm.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, ngay từ khi đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ,

chính quyền xã đã quan tâm chỉ đạo nhiệm vụ, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Từ đó người dân đã đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện, đến nay cơ bản xã đã đạt được 13/13 chỉ tiêu trong 4 nhóm tiêu chí và đạt tiêu chí kiểu mẫu về giáo dục theo kế hoạch đã đề ra. Nhiều kết quả nổi bật có thể kể đến như: Tỷ lệ hộ nghèo không còn, thu nhập bình quân đạt 59,5 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng nông thôn có nhiều chuyển biến, văn hóa - xã hội phát triển; vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo, hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; tạo bộ mặt nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, hệ thống giao thông đảm bảo đi lại thuận tiện không còn lầy lội vào mùa mưa, 100% thôn, bản được dùng điện lưới Quốc gia...

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có tính chiến lược trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, là cuộc vận động lâu dài, liên tục và toàn diện về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, sản xuất, đời sống, phong tục tập quán. Ông Lê Mạnh Hùng cho biết thêm, trong thời gian tới, Tân Hà sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phát huy tính chủ động của cộng đồng dân cư, các hoạt động cụ thể ở địa phương được chính người dân bàn bạc quyết định; người dân là chủ thể của quá trình phát triển. Phấn đấu năm 2022, xã duy trì kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu như trên và đạt chuẩn kiểu mẫu về tiêu chí tổ chức sản xuất theo quy định của UBND tỉnh.

HỒNG THẨM

# ĐÀ LẠT: Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Đặc biệt, năm 2021, tuy bị tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của đồng bào DTTS; nhưng nhìn chung, tình hình sản xuất, đời sống đồng bào cơ bản ổn định; duy trì sản xuất theo mùa vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thu hoạch các mặt hàng nông sản, rau, hoa thương phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi tiếp tục được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh. Việc đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng DTTS năm 2021 tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm, triển khai đồng bộ. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, vận động các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai đạt kết quả. Thành phố không còn hộ DTTS nghèo, hộ cận nghèo DTTS chỉ còn 3 hộ, 19 khẩu ở xã Tà Nung.

Năm 2021, thành phố cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ bà con DTTS gặp khó khăn trong đại dịch. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào DTTS vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về

Thành phố Đà Lạt có 19 dân tộc thiểu số (DTTS) cư trú đan xen ở các phường, xã; trong đó, đông nhất là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên với 814 hộ, 3.827 người. Thông qua việc thực hiện các chính sách đối với người DTTS, đến nay thành phố không còn hộ DTTS nghèo, hộ cận nghèo DTTS chỉ còn 3 hộ với 19 nhân khẩu.



Các mạnh thường quân trao quà học sinh dân tộc thiểu số Tà Nung.

xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội quan tâm đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, Phòng Dân tộc phối hợp UBND các phường, xã đã tổ chức thống kê danh sách, thăm định, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động tự do và các đối tượng đặc thù khác tại địa phương gặp khó khăn do đại dịch

COVID-19 cho 65 lao động tự do, 77 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; 3 hộ cận nghèo (19 khẩu); 26 đối tượng gặp khó khăn, trong đó có 21 đối tượng là đồng bào DTTS được hỗ trợ với tổng số tiền là 241 triệu đồng.

Thành phố cũng tổ chức gặp mặt tặng quà cho các học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung

học năm học 2020 - 2021. Để hỗ trợ học sinh DTTS học trực tuyến, thành phố cũng đã tổ chức khảo sát thống kê, cung cấp số hộ DTTS; số học sinh DTTS các cấp học; tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để chuẩn bị cho học sinh DTTS xã Tà Nung, tổ dân phố Măng Lin - Phường 7 và thôn Trường Vinh - xã Xuân Trường học trực tuyến trong năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, tại xã Tà Nung, Phường 5 cũng đã vận động xã hội hóa hỗ trợ 332 phần quà trị giá 90.900.000 đồng cho các hộ gia đình đồng bào DTTS, gia đình gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại địa phương; 100 suất quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trong đó có 76 trẻ em DTTS. Vận động trao học bổng, tặng điện thoại thông minh, thẻ sim, máy tính cá nhân cũ... cho 54 học sinh DTTS có thêm dụng cụ học trực tuyến, chi hỗ trợ cho sinh viên DTTS đang học tại các trường đại học, cao đẳng công lập theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản

xuất, giảm nghèo bền vững, thành phố đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng cầu Cánh Đồng Vàng, cải tạo, nâng cấp, thay mới đường ống, nạo vét bê lắng, bể chứa hệ thống nước UNICEF; làm đường nội đồng, nâng cấp công trình đường vào cầu suối Nước Trong.

Hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất, trong năm qua, thành phố cũng triển khai đầu tư mô hình trồng cây đô la lá bạc cắt cành cho 2 hộ DTTS với tổng số tiền 100 triệu đồng và mô hình trồng chuối Laba cho 5 hộ đồng bào DTTS với tổng số tiền 150 triệu đồng, tổ chức đào tạo nghề cho 29 lao động nông thôn, trong đó có 23 người DTTS. Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, vận động hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng đồng bào DTTS, nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế xã vùng DTTS Tà Nung đạt trên 85%.

Có thể nói, chương trình chính sách hỗ trợ và đầu tư giảm nghèo đã được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, do đó từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các xã, thôn có đồng bào DTTS sinh sống, góp phần nâng cao đời sống của người DTTS, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương.

NGUYỄN THI

## Kết nối Zalo, bảo đảm an ninh trật tự

Bên cạnh các thùng thư tố giác tội phạm, đường dây nóng, mô hình Tiếng kèn an ninh,... Công an huyện Đạ Tẻh còn triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" tại địa phương.

Được triển khai từ tháng 9/2021, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình "Kết nối Zalo an ninh - Phòng chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" ở Đạ Tẻh đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được các cấp chính quyền cùng quần chúng nhân dân đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.

Theo Trung tá Lê Quang Vinh - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Đạ Tẻh thông tin: Trước tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, Công an huyện đã triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng gắn với mô hình "Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" nhằm bảo đảm ANTT, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh, đây sẽ là kênh thông tin hữu ích, linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu truyền tải thông tin nhanh, gọn và có hiệu quả.

Hiện mô hình được Công an huyện Đạ Tẻh triển khai ở 9/9 xã, thị trấn và 77/77 thôn, tổ dân phố,

các trường học trên địa bàn huyện với 86 nhóm Zalo và hơn 2.475 thành viên tham gia. Trong đó, các nhóm Zalo được kết nối giữa Công an xã, thị trấn với người dân; tổ dân phố kết nối đến từng hộ gia đình; nhóm Zalo ở các đoàn thể, xã, thị trấn kết nối đến từng hội viên; nhóm Zalo của tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố, ban điều hành mô hình phong trào ở cơ sở, doanh nghiệp, nhà trường kết nối chặt chẽ với các thành viên.

Trong quá trình quản lý nhóm Zalo, các đơn vị nghiệp vụ đã tăng cường chuyên tải các nội dung, thông tin tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19. Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện đã thiết kế các Intergraphics, pano; chuyên tải hàng trăm lượt tài liệu tuyên truyền xoay quanh các hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú; khuyến cáo thói quen phòng, chống dịch; những việc cần làm khi bị sốt, ho, đau họng, khó thở... Bên cạnh các thông tin về dịch COVID-19, nhóm đã đăng tải hàng trăm lượt tài liệu, hình ảnh, video tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm cố ý gây thương



Công an xã An Nhơn thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền lên trang nhóm Zalo để người dân nắm rõ và thực hiện tốt.

tích, giết người; nguyên nhân dẫn đến cháy nổ; thông tin vệ sinh môi trường, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông...

Đơn cử vào ngày 14/12, sau khi nhận được nguồn tin có đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tại tạp hóa Phan Suyền thuộc thị trấn Đạ Tẻh chạy về hướng xã Mỹ Đức, nhưng các đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rất khó để nhận diện khuôn mặt, ngay lập tức lực lượng chức năng đã thông báo lên nhóm Zalo để người dân phát hiện. Sau chưa đầy 20 phút, Công an đã nhận được 3 nguồn tin của các thành viên và bắt giữ đối tượng làm rõ vụ việc.

Là một trong những địa phương trước đây tình hình ANTT còn nhiều phức tạp, theo Đại úy Dương Trọng Giang - Trưởng Công an xã An Nhơn thông tin: Thông qua trang Zalo Công an xã, đến nay, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị; trong đó phải kể đến việc người dân có ý thức trong việc phòng, chống dịch. Kịp thời báo cáo cơ quan chức năng để truy vết 2 F0, 80 F1 và 299 F2; phát hiện 1 vụ 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ 2 đối tượng trốn chốt kiểm dịch; theo dõi, quản lý tốt 3 đối tượng tha tù, 1 đối tượng án treo, 1 đối tượng cải tạo không giam giữ, 2 đối tượng giáo dục tại

xã, 2 thanh thiếu niên chậm tiến, 9 đối tượng có tiền án; xác minh, làm rõ 1 vụ 2 đối tượng đánh người. Từ khi triển khai mô hình, tình hình ANTT ổn định, tội phạm không xảy ra, giảm 1 vụ so với thời gian liền kề; vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội chỉ xảy ra 2 vụ, giảm 4 vụ so với thời gian liền kề.

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, với nhiều lượt người dân tương tác, chia sẻ và tích cực hưởng ứng tham gia, từ ngày triển khai đến nay, người dân địa phương trên địa bàn toàn huyện đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 137 nguồn tin, trong đó có trên 100 tin có giá trị, hỗ trợ lực lượng chức năng giải quyết vụ việc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tá Lê Quang Vinh nhấn mạnh: Qua gần 4 tháng triển khai, mô hình "Kết nối Zalo an ninh - Phòng, chống tội phạm, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" ở Đạ Tẻh đã và đang giúp lực lượng công an gần dân, sát cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn huyện. Để mô hình nói trên tiếp tục phát huy hiệu quả cao, trong thời gian tới, bên cạnh thu thập thông tin tố giác của người dân, lực lượng công an xác định, việc triển khai mô hình là nhiệm vụ trọng tâm và có kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng viết tin, bài cho lực lượng công an địa phương.

THÂN THU HIỀN

# Khai thác cát, đá trái phép dọc sông Đạ Dâng

Thời gian qua, khu vực ven sông Đạ Dâng và Tiểu khu 243, thuộc địa phận xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật đang diễn ra lén lút, khiến người dân tại đây bày tỏ bức xúc vì đường sá cũng như nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ít nhiều bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận, trung tuần tháng 12/2021, các tàu hút cát cùng thuyền chở cát chạy ngược xuôi các vị trí dọc hai bên bờ sông Đạ Dâng, thuộc lòng hồ Thủy điện Đạ Chomo để khai thác cát. Sông Đạ Dâng, đoạn từ đập thủy điện chạy ngược lên hướng giáp ranh với xã Lát, huyện Lạc Dương, bị đào bới nham nhở, dòng chảy nhiều vị trí đã thay đổi, nước quanh năm đục ngầu bùn đất. Cát được khai thác đưa lên tập kết bên bờ sông, thuộc địa phận xã Phi Tô, sau đó xe tải lớn của các doanh nghiệp từ TP Đà Lạt và huyện Lâm Hà xuống chở đi tiêu thụ.

Theo người dân nơi đây, tình trạng khai thác cát trên sông Đạ Dâng, đoạn chảy ra địa phận xã Mê Linh và Phi Tô, huyện Lâm Hà đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng cơ quan chức năng chưa thể ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Không chỉ khai thác cát lậu, qua bên kia bờ sông Đạ Dâng, các dãy núi thuộc Tiểu khu 243 (xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) chúng tôi còn ghi nhận gần 10 điểm nhỏ lẻ đang khai thác đá trái phép. Mỗi địa điểm khai thác đá ít

thì có 3-4 người, điem nhiều lên tới vài chục người.

Đá được chủ các khu mỏ thu mua lại từ các thợ được thuê chèo dao động khoảng 2.000 đồng/viên, chở lên TP Đà Lạt bán tới tay người tiêu dùng trung bình 6.000 đồng/viên, kích thước 20x30 cm. Mỗi ngày, một người thợ chèo đá lành nghề có thể chèo được khoảng 300 viên. Vị trí tác động tại các địa điểm khai thác đá bất hợp pháp ở Tiểu khu 243, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà có diện tích từ vài sào tới cả ha. Để phục vụ việc khai thác, vận chuyển đá ra khỏi các khu mỏ, nhiều địa điểm đã được "chủ đầu tư" lát đá chèo lên mặt đường.

Người dân địa phương cho biết, đá khai thác trái phép được các doanh nghiệp chở lên TP Đà Lạt qua hướng xã Mê Linh hoặc ngược theo sông Đạ Dâng, lên địa phận xã Lát, huyện Lạc Dương sau đó vòng ra Đà Lạt. Các hộ dân hai bên đường chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì xe quá khổ, quá tải chở khoáng sản trái phép đi qua. Các con đường liên thôn luôn trong tình trạng bụi bặm, tiềm ẩn mất an toàn giao thông.



Nhiều vị trí sông Đạ Dâng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà bị khai thác cát trái phép.

Điển hình nhất là tuyến đường từ trung tâm xã Mê Linh đi thôn Hang Hót mặc dù mới được trải nhựa nhưng nhiều vị trí đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường in hằn các bánh xe chở vật liệu xây dựng, xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà".

Trước đó, cung đường ĐT 725, đoạn từ TP Đà Lạt đi huyện Lâm Hà, lâu nay vốn được xem là cung đường chuyên chở vật liệu xây dựng từ các mỏ khai thác khoáng sản, trong đó có rất nhiều mỏ lậu tại không ít địa phương của huyện Lâm Hà ngược lên TP Đà Lạt. Trong khi làn đường từ Đà Lạt đi huyện Lâm Hà, mặt đường còn khá đẹp thì làn đường chiều từ huyện Lâm Hà lên TP Đà Lạt lại xuất hiện nhiều điểm chấp vá do đường sá hư hỏng.

Theo Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lâm Hà, những ngày

qua đơn vị đã tiến hành kiểm tra, vào cuộc xác minh. Bước đầu, lực lượng chức năng huyện Lâm Hà phát hiện có nhiều vị trí người dân tự ý khai thác đá chèo làm vật liệu xây dựng. Một lượng lớn đá thành phẩm vẫn còn ở hiện trường. Trên sông Đạ Dâng, tình trạng khai thác cát bất hợp pháp xảy ra tại một số vị trí, nhất là khu vực lòng hồ Thủy điện Đạ Chomo. Lực lượng chức năng huyện Lâm Hà đã lập biên bản vi phạm đối với những người liên quan đến hành vi khai thác đá và cát trái phép. Hiện Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Lâm Hà vẫn đang phối hợp với UBND một số xã trên địa bàn tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý những trường hợp khai thác khoáng sản trái pháp luật.

Trong năm 2021, UBND tỉnh

Lâm Đồng đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước với hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu một số địa phương chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản cát, đá. UBND tỉnh đánh giá một số địa phương quản lý tình trạng khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ, còn để xảy ra khai thác trái phép, không phép, tập kết, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp chưa được ngăn chặn triệt để, nhất là hoạt động khai thác đất san lấp, cát, sỏi lòng sông, suối, vàng, thiếc, cao lanh... gây thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã ra chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn. UBND tỉnh chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp chính quyền, sở, ngành, đồng thời nêu rõ, nêu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép hoặc thành lập bến, bãi tập kết khoáng sản trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

C. PHONG

## ĐỨC TRỌNG: Xây tường rào bít lối đi nhà hàng xóm, huyện chỉ đạo tháo dỡ

Theo đơn kiến nghị của bà Hoàng Thị Hải Hồng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng phản ánh, gần một năm nay, hàng xóm ngang nhiên xây rào chắn đất trước nhà, cản trở lối đi khiến bà không thể thi công nhà cửa trên phần đất của gia đình.

Cụ thể, theo bà Hồng, ngày 15/9/2019 bà có mua lô đất số thửa 650, tờ bản đồ số 53 tại xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng của bà Nguyễn Thị Diệu Hằng. Khi mua lô đất, phía trước có một hàng rào, trước rào có con đường bê tông rộng 3,7 m, lộ giới đường 1,3 m nằm trong 31,8 m<sup>2</sup> hành lang lộ giới đường được công nhận, thể hiện đầy đủ kích thước và lộ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó bà Hồng tiến hành sang nhượng lại một phần lô đất trên cho bà Võ Thị Minh Trí để làm nhà. Tuy nhiên, vào ngày 13/10/2020, bà Hồng cùng bà Trí tiến hành đo đạc, mở công động thổ xây nhà và sử dụng con đường trên để vận chuyển vật liệu thì chủ lô đất số thửa 632 là ông Trần Đình Hòa cùng nhiều con, cháu ra ngăn cản, thậm chí có hành vi đánh đũa không cho người nhà bà Hồng sử dụng con đường trên. Chưa hết, sau đó gia đình ông Hòa tự ý xây hàng rào kiên cố dài 16 m, bao kín lô đất của bà Hồng.

Gia đình bà Hồng cũng đã có đơn gửi lên UBND xã Liên Hiệp và được đại diện UBND cùng cán bộ địa chính xã Liên Hiệp đến hiện

Vụ việc xảy ra ở xã Liên Hiệp, Đức Trọng khi người dân tự ý xây hàng rào bít đường đi chung khiến hàng xóm không thể ra vào khu đất của mình. Mặc dù UBND huyện đã có chỉ đạo giải quyết nhưng xã vẫn đứng đĩnh không thực hiện, dẫn đến mâu thuẫn giữa các hộ liên quan ngày một dâng cao.



Cho rằng con đường phía trước nhà là phần đất của gia đình, ông Trần Đình Hòa đã tự ý xây hàng rào kiên cố dài 16 m, bao kín lối đi vào phần đất của bà Võ Thị Minh Trí.

trường ghi nhận sự việc, mời hai bên lên UBND xã để hòa giải nhưng không thành công.

Đại diện chủ lô đất số thửa 632 là ông Trần Đức Thành cho rằng, chủ cũ của lô đất là bà Đỗ Thị Ngát, là bác dâu (lấy anh trai cả của mẹ ông Thành) được bố chồng chia cho 300 m<sup>2</sup> đất từ khu vực đất của gia đình. Khi bà Ngát thực hiện tách sổ đã tách 378 m<sup>2</sup>, sau đó bà Ngát đã trả lại 57 m<sup>2</sup> đất chính là con đường đi bây giờ.

Trong quá trình giải quyết sự

việc, cán bộ địa chính xã Liên Hiệp cũng đã đưa ra trích lục về việc điều chỉnh diện tích lô đất của bà Đỗ Thị Ngát. Theo trích lục bản đồ thửa đất 650, tờ bản đồ số 53 (hồ sơ cũ là thửa 934, tờ bản đồ 12) đã được điều chỉnh giảm 57 m<sup>2</sup> (như đã nêu ở trên) dùng để hiến đất mở đường đi. Diện tích còn lại sau khi hiến đất là 321 m<sup>2</sup> cùng với điều chỉnh lộ giới diện tích lô đất trên diện tích còn lại trong sổ là 300,4 m<sup>2</sup>.

Qua 2 lần hòa giải tại xã Liên Hiệp không thành, bà Hồng đã gửi

đơn lên Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng để giải quyết tranh chấp việc sử dụng con đường đi phía trước nhà. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân huyện Đức Trọng không thụ lý hồ sơ, do con đường đã hiện hữu trên lô đất và thể hiện cả trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Hồng. Đồng thời, hướng dẫn bà Hồng gửi đơn lên Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng để được giải quyết.

Ngày 11/12/2020, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng đã tiếp nhận hồ sơ, cử cán bộ đến xác minh hiện trạng hiện trường vụ việc.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Bùi An Lành, Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Trọng cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn của ông Mai Văn Nguyên (chồng bà Hồng) và bà Võ Thị Minh Trí liên quan đến diện tích đất tranh chấp đã được thu hồi để làm đường đi chung giữa các hộ dân tại số thửa 650, tờ bản đồ số 53, xã Liên Hiệp, đơn vị đã tiến hành đi thực tế, lập biên bản hiện trường cũng như tìm kiếm, trích lục các hồ sơ liên quan.

Theo Thông báo số 351 của UBND huyện Đức Trọng ngày 22/4/2010 về việc xét Tờ trình số 1303-TTr-TNMT ngày 19/4/2010

của Phòng Tài nguyên - Môi trường với nội dung đề nghị chấp thuận điều chỉnh diện tích đất đang sử dụng của hộ bà Đỗ Thị Ngát.

Theo đó, diện tích trước khi đăng ký biến động trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 341613 do UBND huyện Đức Trọng cấp ngày 25/9/1999 đối với thửa đất số 934 là 378 m<sup>2</sup> đất ở nông thôn tờ bản đồ số 12, xã Liên Hiệp. Theo kết quả kiểm tra đo đạc hiện trạng thửa đất số 934 có diện tích là 321 m<sup>2</sup> đất ở nông thôn, giảm 57 m<sup>2</sup>. Lý do giảm diện tích là do hộ bà Đỗ Thị Ngát đã tự bỏ đất để mở đường đi (việc mở đường đi không đầu nối với các trục đường chính thuộc mạng lưới đường bộ theo quy định). Hộ bà Đỗ Thị Ngát phải đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp và diện tích đã được điều chỉnh như trên. Do đó, phía con đường đang tranh chấp rộng 3,7 m, dài 16 m, có diện tích 57 m<sup>2</sup> là đường đi chung do bà Ngát tự hiến đất làm đường.

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên - Môi trường, ngày 14/9/2021, UBND huyện Đức Trọng đã có văn bản chỉ đạo giao UBND xã Liên Hiệp chủ trì, phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tại địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan "tiến hành giải thích, vận động thuyết phục hộ gia đình ông Trần Đình Hòa tháo dỡ công trình..."

XEM TIẾP TRANG 8

## Sắp hết hạn nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Cục Thuế Lâm Đồng đã gửi thông báo đến người nộp thuế để khẩn trương nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định kể từ ngày

25/9/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Riêng trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1/1/2022 trở về sau thì không được giảm tiền thuê đất.

Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được

giảm và ban hành quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định về thu tiền thuê đất.

Toàn văn Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Chính phủ được đăng tải trên trang thông tin Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng <http://lamdong.gdt.gov.vn>

**D.THƯƠNG**

## Ra quân kiểm soát ma túy, nồng độ cồn và phóng nhanh, vượt ẩu

Cuối tuần qua, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã ra quân kiểm soát ma túy, nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 20, địa bàn TP Đà Lạt; đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề này.

Đợt ra quân cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022, lực lượng CSGT Công an tỉnh sẽ tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc, các tuyến quốc lộ và lực lượng CSGT các huyện, thành phố sẽ tập trung vào những tuyến đường trong đô thị.

Ghi nhận của phóng viên vào tối cuối tuần trên đường Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt cho thấy, xe cộ, đặc biệt là lượng xe ô tô 4 đến 7 chỗ mang biển số các tỉnh, thành phố lân cận lưu thông khá đông đúc, tuy nhiên rất hiếm có trường hợp lái xe



Đo nồng độ cồn.

sử dụng rượu, bia. Lực lượng CSGT chỉ phát hiện 2 trường hợp lái xe ô tô và 2 trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Cũng trong cuối tuần qua, lực lượng CSGT chốt Di Linh cũng đã tổ chức chốt chặn, kiểm soát tình trạng các thanh niên điều khiển xe mô tô theo nhóm, phóng nhanh, vượt ẩu trên Quốc lộ 20.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT cho biết, sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, tạo chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

**NGUYỄN NGHĨA**

## Công ty Nhôm Lâm Đồng...

TIẾP TRANG 3

... Đây là một trong những thắng lợi quan trọng trong năm qua của Công ty Nhôm Lâm Đồng; qua đó tạo niềm tin, sự an tâm để người lao động gắn bó lâu dài và cống hiến năng lực, trí tuệ cùng đưa đơn vị ngày càng phát triển.

Không chỉ tạo công ăn, việc làm ổn định cho người lao động, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn quan tâm hỗ trợ kinh phí, trao tặng quà chia sẻ cùng những lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp kỷ niệm 11 năm thành lập (1/10/2010 - 1/10/2021), Công ty đã thưởng mỗi cán bộ, công nhân viên số tiền 2 triệu đồng/người; đồng thời, trao tặng phần quà đồ dùng sinh hoạt với 33 sản phẩm

các loại cho tất cả cán bộ, công nhân viên trong Công ty.

Bên cạnh đó, Công ty Nhôm Lâm Đồng còn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng kinh phí, hiện vật hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã tham gia đóng góp cùng Đoàn Thanh niên thị trấn Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm) xây dựng công trình nhà chờ cho các em học sinh tại Trường Tiểu học B'Dạ trị giá gần 40 triệu đồng; tổ chức Chương trình "Trao vớ tận tay - Chia sẻ yêu thương" và trao tặng 3.000 cuốn vở cho các em học

sinh khó khăn trên địa bàn huyện Bảo Lâm nhân dịp khai trường đầu năm học mới.

Ngoài ra, trong năm qua, Công ty Nhôm Lâm Đồng cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị cùng phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc cho người lao động tặng như tặng gần 200 túi an sinh (trị giá 250 ngàn đồng/phần) cho người lao động; thăm hỏi, hỗ trợ cho 25 gia đình người lao động gặp khó khăn, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/gia đình; đồng thời, trao tặng hàng tấn thực phẩm tươi sống cho người lao động đang làm việc trong Công ty.

**HẢI ĐƯƠNG**

## Đức Trọng...

TIẾP TRANG 7

... tại thửa đất số 1040 và 651, tờ bản đồ số 53 xã Liên Hiệp, trả lại hiện trạng đất thuộc đường giao thông theo đúng quy định". Trong trường hợp hộ ông Trần Đình Hòa không chấp hành thực hiện thì UBND xã Liên Hiệp lập các hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Đức Trọng trước ngày 25/9/2021. Sau đó UBND xã Liên Hiệp tiến hành giải thích, vận động thuyết phục, nhưng hộ gia đình ông Trần Đình Hòa vẫn không chịu tháo dỡ công trình sai phạm.

Tuy nhiên, đến nay gần 3 tháng trôi qua kể từ khi UBND huyện chỉ đạo xã giải quyết dứt điểm vụ việc nhưng UBND xã Liên Hiệp vẫn chưa giải quyết vụ việc rốt ráo như yêu cầu của huyện. Trao đổi với lãnh đạo xã, ông Huỳnh Thanh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Hiệp cho biết: Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND huyện Đức Trọng, các cấp chính quyền, đoàn thể xã Liên Hiệp tiến hành thông báo cũng như giải thích, vận động thuyết phục, nhưng hộ gia đình ông Trần Đình Hòa vẫn không chịu tháo dỡ công trình sai phạm.

Quan điểm của địa phương,

đường là lỗi đi chung, địa phương sẽ mềm dẻo trong xử lý, đảm bảo lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Vì vậy, trong thời gian đến, UBND xã Liên Hiệp sẽ tiếp tục mời đại diện hộ ông Trần Đình Hòa lên để tiếp tục hòa giải và vận động thuyết phục tháo dỡ hàng rào này.

Vụ việc tuy đã rõ ràng song chưa được giải quyết dứt điểm, và nếu càng kéo dài thời gian điều này sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho bà Võ Thị Minh Trí cũng như bà Hoàng Thị Hải Hồng (không xây nhà được, trong khi nguồn vốn đầu tư phải vay ở ngân hàng) lại càng gây bức xúc.

**HOÀNG SA**

## Giảm 22% số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021

Thống kê của tỉnh cho biết, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021 tại Lâm Đồng đã giảm 22% so với năm 2020.

Việc giảm số doanh nghiệp thành lập mới này do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng cộng trong năm 2021 toàn tỉnh Lâm Đồng có trên 1.100 doanh nghiệp mới được thành lập.

Toàn tỉnh hiện nay có trên 11.200 doanh nghiệp, trong đó có khoảng

7.900 doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể của tỉnh trong năm 2021 lại tiếp tục có bước phát triển mạnh với số hợp tác xã thành lập mới và thành viên hợp tác xã tiếp tục tăng. Toàn tỉnh trong năm 2021 có 35 hợp tác xã thành lập mới, nâng con số trong tỉnh hiện nay lên 460 hợp tác xã, 4 liên hiệp hợp tác xã với trên 59 nghìn thành viên.

**VIẾT TRỌNG**

## 5 công trình thủy lợi cần nâng cấp, sửa chữa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa đề xuất 121 tỷ đồng nguồn kinh phí sửa chữa, nâng cấp 5 công trình thủy lợi trên địa bàn trong năm 2022.

Trong đó, công trình thủy lợi hồ Đan Kia, Lạc Dương với tổng kinh phí dự toán 45 tỷ đồng, xây dựng các hạng mục đạt năng lực tưới tiêu 300 ha đất canh tác, công suất cấp nước sinh hoạt 79.000 m<sup>3</sup>/ngày.

Tiếp theo, 2 công trình thủy lợi đều với mức dự toán 25 tỷ đồng là: nâng

cấp 2 hồ La Ôn, Kon Rum (huyện Di Linh) và hồ Tà Nung (thành phố Đà Lạt), đảm bảo nhiệm vụ cấp nước tưới tiêu ở mỗi công trình 315 ha đất sản xuất nông nghiệp.

2 công trình còn lại với mức kinh phí dự toán nâng cấp, sửa chữa từ 12 tỷ đồng đến 14 tỷ đồng gồm: hồ Ma Đanh, huyện Đơn Dương; hồ Thôn 3, 4, xã Tân Châu, huyện Di Linh, lần lượt phục vụ tưới tiêu cho 55 ha và 250 ha đất canh tác.

**VĂN VIỆT**

## Đà Lạt:

### Giá trị thu hoạch 400 triệu đồng/ha/năm

Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, giá trị thu hoạch bình quân 1 ha đất canh tác năm 2021 đạt 400 triệu đồng/năm. Cụ thể, rau cao cấp đạt 790 triệu đồng/năm, hoa đạt 960 triệu đồng/năm, chè chất lượng cao đạt 370 triệu đồng/năm. Các diện tích cây trồng khác như cà phê, rau ngoài trời... đạt từ 150-200 triệu đồng/năm.

Giá trị 400 triệu đồng/ha/năm đất canh tác nông nghiệp của Đà Lạt được xếp vào nhóm đứng đầu trong cả nước. Tuy nhiên, thành phố Đà Lạt cũng cho biết, con số 400 triệu đồng/ha/năm 2021 là con số chưa đạt mong muốn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới việc lưu thông khiến một khoảng thời gian dài trong năm, nông dân Đà Lạt không tiêu thụ được nông sản.

**D.Q**

## BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG THÔNG BÁO

### Lâm Đồng triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBND của Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; từ ngày 1/1/2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 65 xã và 78 thôn trên địa bàn tỉnh không còn nằm trong danh sách xã thuộc khu vực II (xã khó khăn), khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 612/QĐ-UBND sẽ thôi hưởng các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. Danh sách những xã, thôn không còn nằm trong danh sách xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, xã và trụ sở thôn xóm.

Để thể bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng liên tục, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh và không để thể BHYT bị gián đoạn quá 3 tháng; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị người dân sinh sống tại các xã không còn nằm trong danh sách các xã khu vực xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và danh sách thôn đặc biệt khó khăn tại Quyết định 612/QĐ-UBND chủ động liên hệ UBND xã, phường, thị trấn; hệ thống Bưu điện tại địa phương hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố gần nhất để chuyển sang tham gia BHYT hộ gia đình.